

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

วัน เดือน ปี 21 พ.ค. 2561

หน้า 9 เรื่อง ปี20

## ● พาณิชย์-พลังงานเคาะราคาดีเซลปี 20 ถูกกว่าปี 7 ลิตรละ 3 บาท!

พาณิชย์-พลังงานร่วมกันเคาะราคาขายดีเซล ปี 20 ต่ำกว่า ปี 7 ลิตรละ 3 บาท หวังจูงใจสิงห์บรรทุกประหยัดต้นทุน และดูดซับน้ำมันปาล์มดิบที่ล้นตลาด ขณะนี้ตลาดป้อนน้ำมันเริ่มขายได้เดือน ก.ค.นี้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ ตลาตกว่า 600,000 ตันได้ ซึ่งจะช่วยดึงน้ำมันปาล์ม เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวง ดิบออกจากระบบได้ดีและขึ้นตอนดำเนินการทำได้ พลังงานเห็นชอบมาตรการจูงใจในการส่งเสริม เร็วกว่าการเปลี่ยนจากน้ำมัน ปี 7 เป็น ปี 10" การผลิตและใช้ไบโอดีเซล ปี 20 (น้ำมันดีเซลที่ อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าผู้ผลิตน้ำมันอาจมี มีส่วนผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 20% ทุกลิตร) สำหรับ ความกังวลว่า ในอนาคตหากปาล์มน้ำมันขาดแคลน กระทบทุกเรือประมงเพื่อช่วยดูดซับน้ำมันปาล์ม เหมือนกับในอดีตจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมัน ดิบออกจากระบบได้ปีละ 250,000 ตัน โดยการ ดีเซล ปี 20 ได้เบื้องต้นกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่า ดราคาราขายน้ำมันดีเซลปี 20 ให้ต่ำกว่าน้ำมันดีเซล หากเกิดปัญหาขาดแคลนจริง มีวิธีการแก้ปัญหา อยู่แล้ว แต่ถึงขณะนั้นเกษตรกรอาจดีใจเพราะการ ขาดแคลนจะช่วยดันให้ราคาผลผลิตปาล์มสดสูงขึ้นได้ ตั้งแต่เดือน ก.ค.นี้เป็นต้นไป" ได้หารือกับนายสิริ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้สมาคมผู้ผลิต จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงานแล้วเกี่ยวกับมาตรการ ไบโอดีเซลไทยเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งประกาศใช้ จูงใจ เพราะจะช่วยแก้ปัญหา น้ำมันปาล์มดิบล้น น้ำมันไบโอดีเซล ปี 10 โดยเร็ว จากปัจจุบันที่ภาครัฐ

บังคับใช้ไบโอดีเซลปี 7 เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำมันปาล์มล้นตลาด โดยการ ใช้ ไบโอดีเซล ปี 7 จะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบจากตลาดได้ 4.2 ล้านลิตรต่อวัน และหากผลิตไบโอดีเซล ปี 10 จะทำให้ช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น 3% หรือ เพิ่มขึ้นอีก 1.8 ล้านลิตรต่อวัน หรือเท่ากับช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบได้เพิ่ม เป็น 6 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วประเทศ ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยมีความต้องการใช้ปี 7 เฉลี่ย 60 ล้านลิตรต่อวัน โดยราคาอยู่ที่ 28.89 บาทต่อลิตร ขณะที่น้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 19-20 บาทต่อลิตร อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนมองว่าความพยายามของรัฐที่จะ ผลักดันการส่งออกปาล์มเพื่อแก้ปัญหา น้ำมันปาล์มล้นตลาดนั้น ไม่ใช่ ทางออกที่เหมาะสมเนื่องจากต้องกรราคาราขายให้ต่ำเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศ และจะส่งผลกระทบต่อถึงราคาผลผลิตปาล์มสดในประเทศให้ตกต่ำลงด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีผู้ผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ หรือปี 100 อยู่ 13 ราย กำลังการผลิตรวม 6.62 ล้านลิตรต่อวัน และคาดว่าสิ้นปี 61 จะมีการผลิต รวมถึง 8 ล้านลิตรต่อวัน เนื่องจากมีผลผลิตใหม่เข้าสู่ระบบมากขึ้น ขณะที่ ความต้องการใช้ปัจจุบันอยู่ที่ 4.2 ล้านลิตรต่อวัน.

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ วัน เดือน ปี 21 พ.ค. 2561 หน้า A5 เรื่อง ปี20

## ชงแผนแก้ราคาปาล์ม เสนอร่างกฎหมายให้กรม.เคาะใช้มี.ย.นี้ เพิ่มเงินสะพัด4พันล้าน

โพสต์ทูเดย์ - จอชง กรม.แผนยกระดับราคาปาล์ม กำหนดโรงงานเพิ่มสัดส่วนวัตถุดิบ 1% ต้นราคา 30 สต./กก. คาด 4,000 ล้าน

นายพล โสภณพูน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยกระทรวงได้เตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการ และคาดว่าจะสามารถประกาศบังคับใช้ให้เร็วสุดภายในเดือน มิ.ย.นี้ โดยการจัดทำร่างประกาศกระทรวงฉบับนี้เป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 เนื่องจากเป็นเรื่องวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์โรงงาน

ทั้งนี้ ในประกาศฉบับนี้ได้กำหนด

เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม สำหรับโรงงานสกัดทั้ง 2 แบบ คือ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบหีบแยก และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบหีบรวม โดยมีขั้นต่ำ คือ 1.โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบหีบแยกที่ใช้ปาล์มทะเลหรือลูกร่วงที่เกิดจากการตัด ขนส่งเป็นวัตถุดิบ จะต้องสกัดน้ำมันให้ได้ไม่ต่ำกว่า 18% และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบหีบรวม ที่ใช้ผลปาล์มเป็นวัตถุดิบ จะต้องสกัดน้ำมันให้ได้ไม่ต่ำกว่า 30% 2.กรณีที่มีเหตุธรรมชาติหรือเหตุอื่นๆ ที่ทำให้การสกัดน้ำมันไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตที่โรงงานตั้งอยู่มีอำนาจออกประกาศลดหรือเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันได้

สำหรับการกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำมันขั้นต่ำของโรงงานสกัด ทำให้ชาวสวนปาล์มจะมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะราคาวัตถุดิบปาล์มทะเลชายฝั่งต้นจะเริ่มที่ 18% และทุกๆ 1% น้ำมันที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ราคา

ปาล์มทะเลชายฝั่งเพิ่มขึ้น 30 สตางค์/กิโลกรัม ซึ่งปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คาดการณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมัน มีปริมาณ 15 ล้านตัน เชื่อว่าประกาศ ฉบับนี้ จะมีส่วนช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมปาล์มทั้งระบบไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท

นายเอกภัทร วังสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ในฐานะประธานร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวง ดังกล่าว กล่าวว่า เมื่อประกาศผ่าน ครม.แล้ว ทางกระทรวงพาณิชย์จะนำเกณฑ์มาตรฐานเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มที่กำหนดไปพิจารณาหาระดับชื้อน้ำมันปาล์มดิบ ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการให้คำแนะนำกับเกษตรกรตัดเฉพาะปาล์มลูกเพื่อให้ได้ราคาที่ดี เป็นต้น ซึ่งแนวทางทั้งหมดจะทำให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการเพื่อไม่ให้ราคาปาล์มต่ำ

กว่า 3 บาท/กิโลกรัม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพลังงานได้เห็นชอบร่วมกันที่จะผลักดันมาตรการจูงใจ เพื่อส่งเสริมการผลิตและใช้ไบโอดีเซลบี 20 สำหรับรถบรรทุก เพื่อช่วยลดใช้น้ำมันปาล์มดิบออกจากตลาดได้ปีละ 2.5 แสนตัน โดยการลดราคาน้ำมันดีเซลบี 20 ให้ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลบี 7 ลิตรละ 3 บาท คาดว่าน้ำมันบี 20 จะเริ่มจำหน่ายตามสถานีบริการน้ำมันหรือปั้มน้ำมันได้ในเดือน ก.ค.นี้

“ได้หารือกับนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงานแล้วเกี่ยวกับมาตรการจูงใจ เพราะจะช่วยแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มล้นตลาดกว่า 6 แสนตันในปีนี้ได้ ซึ่งทางพลังงานกำลังจะหามาตรการเพื่อให้ราคาต่ำกว่าราคาบี 7 ลิตรละ 3 บาทต่อไป” นายสนธิรัตน์ กล่าว ■